



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค.๐๐๓๓.๐๐๒/ว.๑๓๒๒

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัด
มหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล
(Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)

นายกแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปข้อสั่งการของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
 ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๕ วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐น.-๑๒.๐๐น.
 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการ
๑	<p>ให้ทุกหน่วยบริการเตรียมพร้อมในการจัดระบบบริการ Service delivery ดังนี้</p> <p>๑.๑ โรงพยาบาลมหาสารคาม เน้นการพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากร และจัดทำ Service Plan รองรับระบบการส่งต่อ (Refer)</p> <p>๑.๒ โรงพยาบาล Node (โรงพยาบาลบรบือ โรงพยาบาลพยัคฆภูมิสิสัย โรงพยาบาลวาปีปทุม และโรงพยาบาลกันทรวิชัย) ยกระดับระบบการส่งต่อเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลมหาสารคาม</p> <p>๑.๓ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง มีระบบเตรียมความพร้อมในระบบบริการที่ไร้รอยต่อ (Seamless Care) เชื่อมโยงกับโรงพยาบาล Node และจัดระบบเพื่อรองรับ Refer Back ในผู้ป่วยทุกโรค โดยมีผู้รับผิดชอบงาน IMC (Intermediate care) อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๑.๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จัดเตรียมระบบการส่งต่อผู้ป่วยก่อนกลับเข้าชุมชนในทุกกลุ่มโรค ทั้งในรูปแบบ long term care และ palliative care</p>	<p>- รพ. ทุกแห่ง</p> <p>- รพ.สต. .ทุกแห่ง</p> <p>- กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ</p>
๒	<p>ให้ทุกอำเภอดำเนินมาตรการด้านกฎหมายและสังคม เน้นย้ำ Universal Prevention (UP) อย่างเคร่งครัด โดยในจังหวัดมหาสารคามจะดำเนินการจัดทำแคมเปญการรวมพลังความดี สู่การมีสุขภาพดีของประชาชน โดยการวัด Health status ของประชาชนทุกกลุ่มวัย เน้นต่อ ยอดจากพื้นที่ที่เคยพบการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 เพื่อให้เกิดการฟื้นฟู และจะดำเนินการสร้าง Roll Model ด้านสุขภาพ โดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมเพื่อขับเคลื่อนมิติด้านสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคามมีสุขภาพดี และขอให้สื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบและมอบกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดแคมเปญดังกล่าว</p>	<p>- รพ. ทุกแห่ง</p> <p>- สสอ .ทุกแห่ง</p> <p>- กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ</p>
๓	<p>ให้ทุกอำเภอจัดทำแผนและมาตรการบริหารจัดการสถานการณ์โรค COVID-19 สู่โรคประจำถิ่น (Endemic Approach to COVID-19) ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค ดังนี้</p> <p>๓.๑ มาตรการด้านสาธารณสุข โดยเน้นย้ำการเฝ้าระวังและสอบสวนโรค โดยการใช้ทีม Mini CDCU อสม. เพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งในชุมชน</p> <p>๓.๒ มาตรการด้านการแพทย์ โดยควบคุมอัตราการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อ COVID-19 น้อยกว่าร้อยละ ๐.๑ รายต่อสัปดาห์</p> <p>๓.๓ มาตรการด้านกฎหมายและสังคม ขอให้สุม่ประเมินพื้นที่ชุมชนเข้มแข็ง โดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแนะนำแนวทางการการสร้างความเข้มแข็งชุมชน ที่จะรับมือโรคติดเชื้อ COVID-19 ได้ดี โดยมี ๑๐ ประเด็น ดังนี้</p> <p>๑) มีข้อตกลง/ธรรมนูญ/มาตรการชุมชน ที่คนในชุมชนทุกภาคส่วนร่วมกันจัดทำขึ้น</p> <p>๒) มีความร่วมมือกันอย่างจริงจัง ทุกภาคส่วนร่วมมือกันจริงจัง พร้อมใจปฏิบัติตามมาตรการ</p> <p>๓) มีมาตรการและด่านคัดกรอง ป้องกันการแพร่โรคในชุมชน</p>	<p>- รพ. ทุกแห่ง</p> <p>- สสอ .ทุกแห่ง</p>

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการ
	๔) มีที่พักรักษาตัวส่วนกลางของชุมชนให้แก่ผู้ต้องกักตัว ๕) ช่วยเหลือความเป็นอยู่ แก่ ผู้กักตัว/กลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ๖) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันการแพร่โรคเพียงพอ เช่น หน้ากากอนามัย ๗) งดจัดกิจกรรม ไม่จัดกิจกรรมใดๆ ที่รวมคนจำนวนมาก ๘) มีระบบกำจัดขยะติดเชื้อ ที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ๙) ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารที่ถูกต้องผ่านช่องทางต่างๆ ๑๐) มีแผนฟื้นฟูชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบทั้งระยะต้น ระยะกลาง และระยะยาว ๓.๔ มาตรการการด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารในรูปแบบต่างๆ โดยขอให้ดำเนินการควบคู่ไปกับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน	
๔	ให้โรงพยาบาลมหาสารคาม พิจารณาวางแผนหากมีความประสงค์ดำเนินการ ปิดส่วนให้บริการที่โรงพยาบาลสนามริมห้วย เนื่องจากมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาลด โดยขอให้ยังคงเตรียมความพร้อม ให้สามารถ Activate ได้ตลอดเวลาหากมีผู้ป่วย เพิ่มจำนวนมากขึ้น และให้จัดทำหนังสือแจ้งไปยังวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เพื่อขอสงวนพื้นที่การใช้งานดังกล่าว ไปจนกว่าจังหวัดมหาสารคามจะประกาศให้ โรคติดเชื้อ COVID-19 เป็นโรคประจำถิ่น (Endemic)	- รพ. มหาสารคาม



(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม



(นางสาวรัชนิภา จิตรากุล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ